

'กฟผ.' จัดทัพ 13 รองผู้ว่าฯ ใหม่ รับเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าแข่งดู

กรุงเทพธุรกิจ ● กฟผ. ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ เริ่ม 1 ต.ค. นี้ ทอยลดพนักงานเหลือ 1.5 หมื่นคน ภายใน 5 ปี เสริมประสิทธิภาพการแข่งขันรับมือเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้ารูปแบบใหม่ ด้านบอร์ด กฟผ. ยุบรวมรองผู้ว่าการเหลือ 8 ตำแหน่ง หลัง 3 รองผู้ว่าฯ เกษียณปี 2562

นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บอร์ด) เปิดเผยว่าการประชุมบอร์ด กฟผ. เมื่อวันที่ 23 ก.ค. ที่ผ่านมาได้เห็นชอบการปรับตำแหน่งหมุนเวียนและตั้งรองผู้ว่าการจำนวน 13 คนใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 ซึ่งเป็นไปตามแผนปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมรับเทคโนโลยีเปลี่ยนผ่าน

“ตามแผนปรับโครงสร้างใหม่พนักงานจะเหลือ 1.5 หมื่นคน จากปัจจุบันมีพนักงานอยู่ราว 2.1 หมื่นคน หรือทยอยหายไป 7,000 คนใน 5 ปีจากการเกษียณอายุและไม่ได้รับเพิ่ม โดยปี 2562 รองผู้ว่าการจะเหลือแค่ 8 ตำแหน่งนั้น เนื่องจากมีผู้เกษียณอายุ 3 ราย”

สำหรับ 13 ตำแหน่ง ประกอบด้วย 1. นายสืบพงษ์ บุรณศิริรินทร์ รองผู้ว่าการกิจการสังคม เป็นรองผู้ว่าการอาวุโส สังกัดผู้ว่าการ 2. นายนิกุล ศิลาสูวรรณ รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า เป็นรองผู้ว่าประจำสำนักผู้ว่าการ 3. นายกฤษชยุตม์ บริบูรณ์จตุพร รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า เป็นรองผู้ว่าประจำสำนักผู้ว่าการ ทั้ง 3 คน จะครบเกษียณอายุในปี 2562 นี้

4. นางภาวณา อังคณานูวัฒน์ รองผู้ว่าการบริหาร เป็นรองผู้ว่าการบริหาร 5. นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการนโยบายและแผน เป็นรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ 6. นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ เป็นรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 7. นายภัทรกฤษ เตชะศิกานต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเงิน เป็นรองผู้ว่าการเงินและบัญชี (CFO) 8. นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เป็นรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 9. นายธวัชชัย จักรไพศาล ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงาน เป็นรองผู้ว่าการเชื้อเพลิง 10. นายเริงชัย คงทอง ผู้ช่วยผู้ว่าการบำรุงรักษาระบบส่ง เป็นรองผู้ว่าการระบบส่ง 11. นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ เป็นรองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน 12. นายบุญทวี กังวานกิจ ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารเชื้อเพลิง เป็นรองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ และ 13. นายสันติชัย โอสมภวภูษิต ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมระบบส่ง เป็นรองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการปฏิบัติงานที่บริษัท กฟผ. อินเทอร์เน็ตชนนล จำกัด

นอกจากนี้ บอร์ด กฟผ. ยังเห็นชอบแต่งตั้งนายสมบุรณ์ ดำรงสุสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล-วิชาการ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายประจำสายงานรองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ มีผลตั้งแต่ 1 ต.ค. 2561 และให้ไปปฏิบัติงานที่บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จำกัด มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561